

# Tiếp tục thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam

Chiều ngày 29/10, các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Nội chính Trung ương với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam.

5 năm qua, Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn MTTQ Việt Nam đã phối hợp tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhiều chủ trương, chính sách quan trọng về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng; phát huy vai trò giám sát, phân biệt xã hội của MTTQ Việt Nam góp phần tích cực nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước. Phối hợp giám sát công tác phòng, chống tham nhũng ở một số địa phương, lĩnh vực, phát hiện nhiều sai phạm,

kiến nghị xử lý và hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan. Phối hợp tập hợp, phân tích, đánh giá ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, từ đó đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều nội dung quan trọng liên quan đến an ninh, quốc phòng, tôn giáo, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, công tác phòng, chống tham nhũng. Phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với chế độ. Phối hợp hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan thuộc khối

đoàn thể chính trị - xã hội và ban nội chính các tỉnh, thành phố xây dựng và thực hiện tốt quy chế phối hợp và đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng theo chức năng, nhiệm vụ. Thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo, văn bản quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo điều kiện để hai cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được, nêu bài học kinh nghiệm và thống nhất 7 nội dung phối hợp trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương đề nghị từng cơ quan tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt sâu sắc nội dung quy chế phối hợp và nội dung thống nhất trong hội nghị tới các bộ, công chức của hai cơ quan. Trên cơ sở nhiệm vụ, giải pháp đề ra, từng cơ quan xây dựng kế hoạch, giao

# THÁI BÌNH Tiếp tục khôi phục vận tải khách liên tỉnh đến một số tỉnh, thành phố

Ngày 28/10, Sở Giao thông Vận tải quyết định tiếp tục khôi phục tất cả các tuyến vận tải khách cố định đã phê duyệt (không yêu cầu thực hiện giãn cách người trên xe) đối với các tuyến từ Thái Bình đến các tỉnh Bắc Kạn, Tuyên Quang và từ bến xe Quỳnh Côi, bến xe Tiên Hải đến bến xe trung tâm thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Trước đó, ngày 26/10, Thái Bình đã khôi phục các tuyến vận tải khách cố định đến Hà Nội, Vĩnh Phúc và ngược lại. Như vậy tính đến thời điểm này, tỉnh đã khôi phục vận tải khách cố định từ Thái Bình đến Hải Phòng, Ninh Bình, Thái Nguyên, Yên Bái, Cao Bằng với tần suất 100% số chuyến theo biểu đồ đã phê duyệt; khôi phục và hoạt động với tần suất 50% số chuyến theo biểu đồ đã phê duyệt (không yêu cầu thực hiện giãn cách người trên xe) đối với các tuyến từ Thái Bình đến Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Hải Dương, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Kon Tum, Lai Châu, Hà Giang, Nam Định, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai và ngược lại.

Với hành khách đi trên các tuyến liên tỉnh, Sở Giao thông Vận tải yêu cầu: Tuần lễ khuyến cáo "5K", khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

Về xét nghiệm Covid-19, hành khách chỉ phải xét nghiệm khi có biểu hiện sốt, ho, mệt mỏi, đau họng; hành khách đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 (vùng đỏ) hoặc các tỉnh có dịch ở cấp độ 3 (vùng vàng) phải xét nghiệm khi đi chuyển trong cùng một địa bàn.

Đối với người đã tiêm đủ vắc-xin và người đã khỏi bệnh Covid-19 đi xe khách, chỉ xét nghiệm một trong các trường hợp: khi có yêu cầu điều tra dịch tễ; đến từ địa bàn có dịch ở cấp độ 4 hoặc cách ly y tế vùng phong tỏa. Việc xét nghiệm SARS-CoV-2 được thực hiện bằng phương pháp RT-PCR hoặc test nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng 72 giờ.

TÁT DAT

# HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN QUỲNH PHỤ Tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất

Chiều ngày 29/10, HĐND huyện Quỳnh Phụ khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất, xem xét, quyết định một số cơ chế phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Tại kỳ họp, HĐND huyện đã nghe và thảo luận các tờ trình của UBND huyện liên quan đến lĩnh vực quy hoạch sử dụng đất,

bổ sung vốn đầu tư công trung hạn, chủ trương cải tạo, sửa chữa, nâng cấp một số dự án, tuyến đường, công trình, khu dân cư... trên địa bàn huyện. Sau khi thảo luận, các đại biểu nhất trí thông qua dự thảo các nghị quyết gồm: Nghị quyết về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện; Nghị quyết về đề nghị bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn vốn

ngân sách huyện giai đoạn 2021 - 2025 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021; Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường liên xã Quỳnh Hội - An Vinh; Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối từ đường ĐH.75 đi ĐH.76 huyện Quỳnh Phụ; Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu

tư công trình đường ĐH.73 đoạn từ UBND xã An Tràng đi xã Đông Tiến; Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường liên xã Quỳnh Hội - An Vinh; Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối từ đường ĐH.75 đi ĐH.76 huyện Quỳnh Phụ; Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình đường ĐH.73 đoạn từ UBND xã An Tràng đi xã Đông Tiến; Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình xây dựng hạ tầng khu dân cư Quỳnh Hưng, xã Quỳnh Hưng (giai đoạn 2); Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình sửa chữa trụ sở HĐND và UBND huyện; Nghị quyết về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình xây dựng hạ tầng điểm dân cư Đông Kênh, thôn Lương Hoá Nam, xã Quỳnh Hồng; Nghị quyết về việc

NGUYỄN CƯỜNG

NGUYỄN THỜI

# Sẵn sàng cho các giải đấu

Chuẩn bị cho các giải đấu cuối năm 2021, đồng thời hướng tới Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ IX diễn ra năm 2022, hiện nay, 300 vận động viên (VDV) ở 10 bộ môn của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao đang nỗ lực tập luyện với quyết tâm giành thành tích cao nhất. Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều giải pháp đã được thực hiện nhằm duy trì kết quả tập luyện của các VĐV.



Đội bóng chuyền nữ Thái Bình nỗ lực tập luyện, phấn đấu đạt thành tích tốt nhất để đáp lại sự mong đợi của người hâm mộ.

Sau thành công tại vòng 1 với nhiều trận thắng trước các đối thủ được đánh giá vượt trội, các cô gái bóng chuyền Thái Bình đang có tinh thần tốt nhất chuẩn bị bước vào vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia - cúp Bamboo Airways 2021. Huấn luyện viên (HLV) trưởng Trần Văn Giáp chia sẻ: Khi bước vào mùa giải 2021, với tâm thế của một đội vừa trở lại đường đua chuyên nghiệp, mục tiêu mà ban huấn luyện đặt ra chỉ là bảo vệ thứ hạng của đội. Song với sự nỗ lực, cố gắng cao tại vòng 1, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào một kết quả khả quan hơn khi kết thúc mùa giải năm nay. Với niềm tin của người hâm mộ, ngay sau khi vòng 1 kết thúc, tuyến 1, tuyến 2, tuyến 3 của bóng chuyền nữ Thái Bình đã nhận được tài trợ của Tập đoàn Geleximco, từ đó các HLV, VĐV có thể yên tâm hơn trong việc ổn định đời sống, nỗ lực tập luyện để có thành tích tốt nhất, đáp lại sự mong đợi của người hâm mộ.

Là một trong những môn thể mạnh của Thái Bình, hiện nay, ngoài 6 VĐV đang tập trung đội tuyển quốc gia, 20 VĐV của bộ môn đua thuyền đang tăng cường buổi tập, giờ tập, các bài tập đa dạng, phong phú nhằm nâng cao thể lực, kỹ thuật. HLV trưởng Trần Văn Sáu chia sẻ: Đầu tiên tất cả các buổi sáng, dù thời tiết có thuận lợi hay không các VĐV cũng tập chuyên môn với thuyền, buổi chiều sẽ tập thể lực tại Trung tâm. Khó khăn hiện nay là trong 20 VĐV này thông thường chỉ có 8 VĐV tập luyện trong tỉnh, 12 VĐV được Trung tâm gửi đi tập huấn tại Hà Nội. Tuy nhiên, 1 năm qua, do dịch Covid-19, các VĐV phải trở về Trung tâm nên hiện nay số lượng thuyền hiện có không thể đáp ứng nhu cầu tập luyện, chỉ có 8 thuyền cho 20 VĐV. Bên cạnh đó, trong số thuyền đang được sử dụng, nhiều chiếc đã hư hỏng, việc tập luyện thường xuyên phải khác phục.

Nếu như mọi năm, bên cạnh công tác huấn luyện tại Trung tâm, các VĐV sẽ

được đi tập huấn, thi đấu quốc hữu tại tỉnh ngoài để được cọ xát, nâng cao trình độ thi đấu này, do ảnh hưởng của dịch bệnh, việc tập luyện nhiều tháng qua không chỉ ở bộ môn đua thuyền, bóng chuyền mà các bộ môn như cầu lông, karate, wushu, boxing... đều diễn ra trong tỉnh. Khắc phục khó khăn, định kỳ hàng tháng Trung tâm đều tổ chức các cuộc tranh tài, thi đấu giữa VĐV với nhau và giữa VĐV với HLV tạo nên không khí thi đua sôi nổi, quyết tâm vượt qua những thành tích cũ đã đạt được, đồng thời cũng là dịp để ban huấn luyện có sự chuẩn bị tốt nhất về lực lượng cho các giải đấu sắp tới.

Tuy nhiên, khó khăn hiện nay theo ông Nguyễn Viết Minh, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao là cơ sở vật chất phục vụ tập luyện, huấn luyện VĐV thể thao thành tích cao hết sức thiếu thốn, đa số công trình thể thao đã xây dựng nhiều năm, hiện đã xuống cấp. Tại Trung tâm không có bể bơi

nước nóng nên mọi năm khoảng thời gian từ tháng 10 các VĐV đội tuyển bơi lội sẽ được gửi đi tập huấn tại một số tỉnh, thành phố phía Nam hoặc địa phương có bể bơi nước nóng. Giải pháp tình hình này có lẽ khó phát huy hiệu quả trong giai đoạn dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay bởi bên cạnh công tác huấn luyện thi việc bảo đảm an toàn lực lượng VĐV vẫn là điều quan trọng nhất. Các VĐV trên 18 tuổi đều đã được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 nhưng trong nhiều thời điểm các em vẫn phải hoàn toàn sinh hoạt tại Trung tâm, lịch trình di chuyển được quản lý chặt chẽ để bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.

Sinh hoạt tại Trung tâm thường xuyên hơn, nhiều khó khăn cũng nảy sinh khi khu nội trú của VĐV thành tích cao đã xuống cấp nhiều. Ông Nguyễn Viết Minh cho biết: Để bảo đảm sinh hoạt cho các VĐV, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao đã tham mưu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các ngành chức năng trong thời gian tới trình tỉnh ban hành chế độ, chính sách cho HLV, VĐV; đồng thời, trình cấp có thẩm quyền đầu tư sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, khu ký túc xá, các công trình thể thao phục vụ nơi ở, sinh hoạt, tập luyện của VĐV đáp ứng yêu cầu công tác đào tạo, huấn luyện, nhất là công tác chuẩn bị lực lượng HLV, VĐV vững mạnh để đạt thành tích, thứ hạng cao tại Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ IX diễn ra năm 2022. Hy vọng sự quan tâm kịp thời của các cấp, các ngành sẽ động viên, khích lệ tinh thần tập luyện, thi đấu của các VĐV, HLV, góp phần nâng cao chất lượng và phát triển thể thao thành tích cao của tỉnh.

TU ANH

# Thầm lặng lính công binh

Viết tiếp truyền thống "Mở đường thắng lợi", cán bộ, nhân viên Ban Công binh, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh bằng trí tuệ, bản lĩnh và lòng quả cảm đã sử dụng, khai thác tốt các loại trang bị, khí tài, khắc phục khó khăn, gian khổ, đổi mới với hiềm nguy, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Chúng tôi rất cảm phục tinh thần dũng cảm, kiên cường và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của bộ đội công binh. Chiến tranh đã qua đi từ lâu song những ẩn họa do bom đạn còn sót lại là rất lớn, nhờ có các anh đã mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân và tổ thống thêm hình ảnh, truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong cuộc sống hiện nay.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, chỉ huy Phòng Tham mưu, cán bộ, nhân viên Ban Công binh đều có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống trong sạch, lành mạnh, luôn đoàn kết thống nhất, duy trì thực hiện nghiêm các chế độ sinh hoạt, học tập công tác. Thường xuyên đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", phong trào thi đua quyết thắng, các cuộc vận động của các cấp, các ngành với nhiều cách làm mới, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Ban Công binh

đã tham mưu, giúp việc cho các cấp, ngành chức năng về nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh và trực tiếp xây dựng, nâng cấp, bảo quản hệ thống công trình quốc phòng như hầm chỉ huy, công sự, khu huấn luyện thể lực, trường bắn... trong quy hoạch thể trận khu vực phòng thủ của tỉnh và các địa phương. Mặc dù thi công trong một số địa hình phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, hạn chế về nhân lực, phương tiện song những người lính công binh "mỏ hôi bạc vai áo, da sạm đen nắng trời" đã khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm kỹ thuật, giữ bí mật tuyệt đối các công trình được giao. Bên cạnh nhiệm vụ tập huấn cán bộ, công tác huấn luyện xây dựng lực lượng công binh các cấp được đơn vị luôn thực hiện tốt, ngoài Đại đội Công binh dự bị động viên được biên chế và tổ chức huấn luyện tập trung theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, lực lượng dân quân công binh luôn bảo đảm số lượng, chất lượng, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ. Thực hiện việc quản lý, dò tìm, xử lý bom, mìn, vật nổ trên địa bàn

chỉ cần một sơ suất nhỏ sẽ phải trả giá bằng mất mát, hy sinh của mình, của đồng đội và nhân dân.

Cảm phục trước chiến công thầm lặng khi thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn, giữa ranh giới mong manh sự sống và cái chết của các chiến sĩ công binh, ông Hà Công Ao, xã Tân Lễ (Hưng Hải)

TRINH CƯỜNG



Cán bộ, nhân viên Ban Công binh, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh xử lý bom sót lại sau chiến tranh.